

# สรุปสาระสำคัญการประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑

วันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.

## ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

\*\*\*\*\*

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและ ผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญจากการประชุม ดังนี้

ประเด็น/เรื่อง	สาระสำคัญ/รายละเอียด	สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง
<b>๑. ข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b>		
<b>๑. การติดตาม ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐ</b>	- ให้ทุกจังหวัดดำเนินการทางกฎหมายกับผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ จากผลการตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐปรากฏว่ามีที่ดินที่ถูกบุกรุก ประมาณ ๖ ล้านไร่ ขอให้ถือเป็นเรื่องสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจัง	
<b>๒. ภาคมอบหมายการปฏิบัติงานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด</b>	- <b>จังหวัดอุบลราชธานี</b> ให้เผยแพร่แนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพของราษฎรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด  - <b>จังหวัดเชียงราย</b> ให้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามโครงการสำรวจการลงระวางแผนที่ และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ ของกรมที่ดินให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	สน.พล.

ประเด็น/เรื่อง	สาระสำคัญ/รายละเอียด	สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง
	<p>- <b>จังหวัดสมุทรสงคราม</b> ให้ประสานการดำเนินงานกับกรมการปกครอง ดำเนินการจัดซื้อข้าวสารจากโรงสีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจำหน่ายให้ประชาชนในราคาถูกลง</p> <p>- <b>จังหวัดภูเก็ต</b> ให้ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการตรวจสอบการบุกรุกและการยึดคืนที่ดินของรัฐให้ประชาชนทราบ และให้เร่งดำเนินการกรณีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบที่บริเวณเขาพันธุรัตน์ และเกาะราชาใหญ่</p> <p>- <b>จังหวัดพังงา</b> ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบที่อำเภอกะปง</p> <p>- <b>จังหวัดกระบี่</b> ให้เร่งตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐและออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบในพื้นที่หลายแห่ง และให้ทำความเข้าใจกับประชาชนว่าที่ดินดังกล่าวเป็นสมบัติของชาติ หากดำเนินการยึดคืนได้จะนำมาทำประโยชน์ให้ประชาชนต่อไป</p> <p>- <b>จังหวัดจันทบุรี</b> ให้เร่งตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการบุกรุกที่ดินของรัฐบริเวณเขาสอยดาว</p> <p>- <b>จังหวัดนครราชสีมา</b> ให้ดูแลและเร่งดำเนินการกรณีการบุกรุกที่ดินของรัฐที่อำเภอปากช่อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ หากมีปัญหาในการดำเนินการให้รายงานกระทรวงทราบ</p>	-

ประเด็น/เรื่อง	สาระสำคัญ/รายละเอียด	สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง
<p>๓. การประชุมเรื่องการแก้ไข ปัญหาความยากจนและมอ นโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการใน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p>	<p>- จังหวัดปัตตานี ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่และดูแลประชาชนอย่างเข้มแข็ง</p> <p>- จังหวัดเพชรบุรี ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในเหตุการณ์ ประชาชนชุมนุมเรียกร้องกรณีเคเบิลทีวี ให้ทุกจังหวัดที่มี ปัญหาการเผยแพร่สัญญาณของ ASTV ของเคเบิลทีวีในส่วน ภูมิภาคให้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและประชาสัมพันธ์ผล การดำเนินงานให้ประชาชนทราบ</p> <p>- จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น ให้ดูแลประชาชน อย่ามีการใช้กำลัง หากเกิดกรณีการชุมนุมเรียกร้องในการ ประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหาคความยากจนและมอบนโยบาย แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ ๑๔ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ</p> <p>- ในวันที่ ๙ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จะมีการประชุม เรื่องการแก้ไขปัญหาคความยากจนและมอบนโยบาย แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ ๑๔ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ในระหว่างการประชุมหากมีการชุมนุมเรียกร้อง ของประชาชน ให้จังหวัดควบคุมดูแลอย่าให้มีการเผชิญหน้า และอย่าให้มีการใช้กำลังกับกลุ่มผู้ชุมนุม</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>สน.สส.</p>
<p>๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</p>	<p>- ขอขอบคุณข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ความ ร่วมมือดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ให้กรมการปกครองประสานการดำเนินงานกับผู้ว่าราชการ จังหวัด และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจค้น จับกุมอย่างต่อเนื่อง และเข้มข้น</p>	<p>สน.พล.</p>

ประเด็น/เรื่อง	สาระสำคัญ/รายละเอียด	สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง
๕. การจัดระเบียบสังคม	- ให้ทุกจังหวัดเข้มงวดกวดขันและดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบสังคมในทุกเรื่อง ขอให้ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	สน.สส.
๖. การดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- ให้ทุกจังหวัดดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้ปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่บุกรุกพื้นที่และตัดไม้ทำลายป่า ให้ดำเนินการอย่างเฉียบขาดและเข้มข้น	สน.สส.
๗. การแก้ไขปัญหาการชุมนุมเรียกร้องของประชาชน	- ให้ทุกจังหวัดที่มีการเดินทางไปราชการและออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หากมีเหตุการณ์ชุมนุมเรียกร้องของประชาชน ให้ควบคุมดูแลอย่าให้มีการใช้กำลังกับกลุ่มผู้ชุมนุมและให้ทำความเข้าใจกับประชาชนว่าสามารถทำได้ แต่ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย	สส. (ศปก.สส.)
๘. การแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	- ขอขอบคุณและเป็นให้กำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากมีโอกาสนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ	-
๙. การนำงบประมาณไปพัฒนาจังหวัดและอำเภอ	- ได้สั่งการให้ตรวจสอบงบเปลืองจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและจะดำเนินการขออนุมัติงบกลางจากสำนักนายกรัฐมนตรีนำมารวมกับงบเปลืองจ่าย เพื่อนำไปพัฒนาจังหวัดและอำเภอต่อไป	สน.พส.
● ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุพล พองงาม)		
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	- ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและดูงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ที่ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน	สน.พส.

ประเด็น/เรื่อง	สาระสำคัญ/รายละเอียด	สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง
<p><b>๒. การดำเนินการสนับสนุนสินค้า OTOP</b></p> <p>● <b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสิทธิชัย โควสุรัตน์)</b></p> <p><b>๑. การฝึกซ้อมระบบเตือนภัยและอพยพหลบภัยสึนามิเต็มรูปแบบในพื้นที่ ๖ จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน</b></p> <p><b>๒. การจัดงานองค์การตลาดพบประชาชน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม - วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ บริเวณตลาด สาขาตลิ่งชัน</b></p>	<p>จังหวัดอุบลราชธานี เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและอยากให้มีการเผยแพร่การดำเนินการของศูนย์ ให้ถือเป็นการนี้ตัวอย่างในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>- ให้ทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินการสินค้า OTOP ในพื้นที่ เช่น การยกระดับผลิตภัณฑ์ การทแหล่งเงินทุน และการตลาด ฯลฯ และขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมการฝึกซ้อมระบบเตือนภัย และอพยพหลบภัยสึนามิเต็มรูปแบบในพื้นที่ ๖ จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นประธาน การจัดงานผ่านไปด้วยดีและขอให้ทุกจังหวัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดภัยประเภทต่างๆ เฝ้าระวังและดูแลประชาชนด้วย</p> <p>- ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จะมีการจัดงาน องค์การตลาดพบประชาชน ครั้งที่ ๑ ณ บริเวณตลาด สาขาตลิ่งชัน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน และซื้อสินค้าได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว</p>	

ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น